

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัย เรื่อง “การตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำแนกตามเหตุจูงใจของการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 394 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบความแตกต่าง โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)

สรุปผลการวิจัย

จากผลการศึกษาค้นคว้าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สรุปผลได้ดังนี้

1. จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ตามลำดับ

2. ลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง ในความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รองลงมาประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยติดตามข่าวสารทางการเมืองเป็นประจำ และประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตามลำดับ

3. เหตุจูงใจของการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้ สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เขต เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนตระหนักถึง

ความสำคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รองลงมา มีผู้สมัครที่ถูกลงสมัครรับเลือกตั้ง, การชักชวนจากญาติ พี่น้อง, การชักชวนจากผู้นำชุมชน, ไม่ต้องการเสียสิทธิทางการเมือง, มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร และได้รับสิ่งตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิ ตามลำดับ

4. การตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในความคิดเห็นของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับใช้ในการตัดสินใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านนโยบายพรรคที่สังกัดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในการเลือกตั้ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายด้านเป็นดังนี้

4.1 ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับใช้ในการตัดสินใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ชื่อเสียงทางสังคม คุณงามความดี การช่วยเหลือสังคมของผู้สมัคร มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล มีความเป็นผู้นำ และผลงาน หรือประวัติการทำงานทางการเมืองที่ผ่านมาของผู้สมัคร ตามลำดับ

4.2 ด้านนโยบายพรรคที่สังกัดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับใช้ในการตัดสินใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นโยบายทางสังคมและคุณภาพชีวิต มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ นโยบายด้านการศึกษา และ นโยบายด้านการปราบปรามคอร์รัปชัน ตามลำดับ

4.3 ด้านพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับใช้ในการตัดสินใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภาพลักษณ์ที่ดีของพรรคการเมือง มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ชื่อเสียง ความรู้ความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าพรรค และประวัติการดำเนินงานของพรรคการเมืองที่มีความเป็นมายาวนาน ตามลำดับ

4.4 ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับใช้ในการตัดสินใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ มากเป็น

อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ การปราศรัยโดยชุมชนโยบายในการหาเสียงมากกว่าการ โจมตีคู่แข่งกัน และ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงผ่านหลายช่องทาง ตามลำดับ

4.5 ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในการเลือกตั้ง ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับใช้ในการตัดสินใจปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คำแนะนำจากญาติ พี่น้อง หรือผู้นำชุมชน มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ คำชักชวนจากหัวหน้าคะแนนในพื้นที่ และมีความชอบส่วนตัวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามลำดับ

5. ผลการเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านการตระหนักถึงความสำคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านการตระหนักถึงความสำคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านนโยบายพรรคที่สังกัดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และด้านพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. ผลการเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านได้รับสิ่งตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิ กับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านได้รับสิ่งตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในการเลือกตั้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ผลการเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านไม่ต้องการเสียสิทธิทางการเมืองกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านไม่ต้องการเสียสิทธิทางการเมืองต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านนโยบายพรรคที่สังกัดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในการเลือกตั้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8. ผลการเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านมีผู้สมัครที่ถูกใจลงสมัครรับเลือกตั้งกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านมีผู้สมัครที่ถูกใจลงสมัครรับเลือกตั้งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และด้านนโยบายพรรคที่สังกัดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9. ผลการเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านมีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้สมัครกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านนโยบายพรรคที่สังกัดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในการเลือกตั้ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

10. ผลการเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านการชักชวนจากญาติพี่น้องกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจูงใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านการชักชวนจากญาติพี่น้อง ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

ผลการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายผล ดังนี้

1. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในความเห็นของประชาชน พบว่าภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับใช้ในการตัดสินใจมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากประชาชนจะพิจารณาเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยพิจารณาทุก ๆ องค์ประกอบของปัจจัยในแต่ละด้าน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประชาชนจะเลือกผู้สมัครนั้นจะคำนึงถึงหัวคะแนน ญาติพี่น้อง เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันประชาชนเริ่มมีการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลต่อแนวความคิดของประชาชนให้มีการคิดวิเคราะห์ และมีมุมมองทัศนคติทางการเมืองเป็นของตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลัทธมี กาญจนสินิทธิ์ (2550) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 ในเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น มีระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวมอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงเวลาที่ได้ทำการศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้ ประเทศไทยได้ประสบปัญหาทางการเมือง มีการแข่งขัน

ต่อผู้ทางความคิด มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลและประชาชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นด้วย ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายรายด้าน ดังนี้

1.1 ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับใช้ในการตัดสินใจมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สภาพสังคมในพื้นที่เป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนจึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้สมัครมากกว่าสังคมเมือง ดังนั้นประชาชนจึงให้ความสำคัญในด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะในประเด็น ชื่อเสียงทางสังคม คุณงามความดี การช่วยเหลือสังคมของผู้สมัคร ย่อมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประชาชนนิยมและเคารพนับถือผู้สมัครที่มีชื่อเสียง กระทำคุณงามความดีและช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลักขมี กาญจนสินินท์ (2550) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 ในเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ที่ระบุว่าด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัคร ประชาชนให้ความสำคัญชื่อเสียง คุณงามความดีของผู้สมัคร และเช่นเดียวกับผลการวิจัยของ มงคล นิลประภาพร (2550) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ระบุว่า ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ประชาชนให้การตัดสินใจในเรื่องชื่อเสียงในด้านคุณงามความดีของผู้สมัครมากเป็นลำดับแรก จึงสรุปได้ว่า ประชาชนให้ความสำคัญในด้านคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในประเด็นชื่อเสียง คุณงามความดีและการช่วยเหลือสังคม เพราะคุณงามความดีจะเป็นเครื่องยืนยันตัวผู้สมัคร ว่าเมื่อผู้สมัครได้เข้าไปดำรงตำแหน่งแล้ว ผู้สมัครจะเข้ามาบริหารประเทศด้วยความสุจริต ไม่คอร์รัปชัน เป็นผู้แทนที่ดีคอยรับใช้ประชาชน และช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อน รวมถึงจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศได้

1.2 ด้านนโยบายพรรคที่สังกัดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับใช้ในการตัดสินใจมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันพรรคการเมืองมีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอ นโยบายให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และเข้าใจง่าย จึงสร้างความสนใจทางการเมืองให้กับประชาชนมากขึ้น นโยบายของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ เป็นนโยบายประชานิยมมุ่งใจให้ประชาชนลงคะแนนเสียงให้ นโยบายพรรคการเมืองจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่พรรคการเมืองจะนำเสนอให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนพิจารณาในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะ “เลือก” พรรคการเมืองใด เพื่อให้พรรคการเมืองนั้นนำนโยบายพรรคการเมืองของตนเข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งนโยบายที่ประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุด คือ นโยบายทางสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ ลักขมี กาญจนสินิทธิ์ (2550) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 ในเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ที่ระบุว่าด้านนโยบายพรรคที่สังกัดประชาชนมีความสนใจในนโยบายการปราบปรามยาเสพติด อาจเนื่องมาจากเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ทำการวิจัย จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีทรัพยากรอย่างอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม เศรษฐกิจในพื้นที่จึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พรรคการเมืองจึงควรให้ความสำคัญกับนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตมากกว่านโยบายด้านอื่น ๆ เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ลดการก่ออาชญากรรมและควบคุมดูแลสถานบันเทิงให้มากขึ้น ปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภคที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวโดยไม่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

1.3 ด้านพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับใช้ในการตัดสินใจมาก ทั้งนี้เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นการรวมกลุ่มบุคคลที่มีแนวความคิดทางการเมืองคล้ายคลึงกันเพื่อจุดประสงค์ที่จะส่งผู้สมัครเข้าสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองจึงเป็นเสมือนหน้าตาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนได้ให้ความสำคัญในเรื่อง ภาพลักษณ์ที่ดีของพรรคการเมือง มากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตพิงศ์ ศรีประศาสน์ (2548) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดระยอง ที่ระบุว่าประชาชนมีความสนใจหัวหน้าพรรคที่มีความรู้ความสามารถ และมีชื่อเสียง อาจเนื่องมาจาก ภาพลักษณ์ที่ดีนั้นจะส่งผลต่อตัวผู้สมัครทั้งหมดของพรรคการเมือง ซึ่งประชาชนอาจจะสังเกตเห็นว่าถ้าหากพรรคการเมืองใดที่มีหัวหน้าพรรคที่มีความรู้ความสามารถ และมีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว นั้น ก็อาจจะไม่สามารถบริหารพรรคได้อย่างเป็นปกติ เพราะถ้าหากบุคคลภายในพรรคการเมืองนั้นมีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันก็จะส่งผลทำให้พรรคการเมืองนั้นเกิดความแตกแยกทางความคิด ไม่มีความสามัคคีภายในพรรคและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสังคมได้

1.4 ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับใช้ในการตัดสินใจมาก ทั้งนี้เนื่องจาก กลยุทธ์ในการหาเสียงเป็นการเสนอจุดขายของพรรคการเมืองให้ประชาชนเกิดความสนใจ พรรคการเมืองต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนให้ประชาชนมองภาพออกและได้รับการไว้วางใจจากประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล จึงจะได้รับชัยชนะจากการหาเสียง ซึ่งประชาชนได้ให้ความสำคัญในเรื่อง การเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ มากที่สุด

ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มงคล นิลประภาพร (2550) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ระบุว่า ประชาชนให้ความสำคัญเรื่องการหาเสียง โดยมีหัวหน้าพรรค หรือนักการเมืองคนสำคัญ ๆ ของพรรคมาช่วยในการปราศรัย การหาเสียง อาจเนื่องมาจาก การหาเสียง โดยผู้สมัครลงพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่นั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ ความอดทน และความเอาใจใส่ต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดการสนทนาพูดคุยในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของชาวบ้าน มีการสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน และในบางพื้นที่นั้นการเข้าถึงยากลำบาก ผู้สมัครจึงต้องใช้ความพยายามในการลงพื้นที่มากกว่าการหาเสียงด้วยการหาเสียงโดยวิธีอื่น ๆ

1.5 ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในการเลือกตั้งพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับที่ใช้ในการตัดสินใจปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจาก สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในการเลือกตั้ง เป็นการตัดสินใจโดยภาพรวม ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ นั้นอยู่ในประเด็นคำถามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งประชาชนให้ความสำคัญในเรื่อง คำแนะนำจากญาติ พี่น้อง หรือผู้นำชุมชน มากที่สุด อาจเนื่องมาจาก ญาติ พี่น้อง หรือผู้นำชุมชน เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิด สนับสนุน และอาจจะเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางความคิดของประชาชน ได้ จึงอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ได้ในระดับหนึ่ง

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. จากผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากผลการศึกษาพบว่า ด้านนโยบายพรรคที่สังกัดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนให้ความสำคัญกับนโยบายทางสังคมและคุณภาพชีวิต มากเป็นอันดับ 1 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้พรรคการเมืองควรให้ความสำคัญกับนโยบายทางสังคมและคุณภาพชีวิตมากกว่านโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยนำเสนอการแก้ไขปัญหาสังคม และการดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ประชาชนให้ความสำคัญนโยบายด้านการศึกษา มากเป็นอันดับ 2 เนื่องจากในพื้นที่ที่ทำการวิจัย มีสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการศึกษา ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะพรรคการเมือง

ให้นำเสนอแนวทางทางการศึกษาให้ชัดเจน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

2. จากผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากผลการศึกษาพบว่า ด้านพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องชื่อเสียง ความรู้ความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าพรรค เป็นอันดับที่ 2 เนื่องจากหัวหน้าพรรคนั้นจะต้องขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตซึ่งต้องมึบทบาท หน้าที่ในการบริหารงานทางการเมืองและบริหารประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้พรรคการเมืองควรให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าพรรค ควรมีชื่อเสียงที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารงานทางการเมือง เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจต่อประชาชนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำของประเทศและเปิด โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของหัวหน้าพรรค

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

1. จากผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนให้ความสำคัญกับชื่อเสียงทางสังคม คุณงามความดี การช่วยเหลือสังคมของผู้สมัคร มากเป็นอันดับ 1 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่อต่าง ๆ หลายช่องทางให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ และควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

2. จากผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนให้ความสำคัญกับในเรื่องบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล มีความเป็นผู้นำ มาเป็นอันดับ 2 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ผู้สมัครแสดงเป้าหมายและจุดยืนในการทำงานทางการเมืองอย่างชัดเจน สร้างความแตกต่างในการนำเสนอแนวความคิดออกสู่สาธารณะชน ต้องพยายามสร้างจุดขายของตนให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง และควรแสดงความสามารถที่โดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง หรือสร้างความแปลกใหม่ทางความคิดให้ประจักษ์สู่สายตาประชาชน

3. จากผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากผลการศึกษาพบว่า ด้านพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่ดีของพรรคการเมือง มากเป็นอันดับ 1 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้พรรคการเมืองส่งเสริมให้ผู้นำและสมาชิกพรรคร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่เสริมสร้างความสามัคคีภายในพรรค และระหว่างพรรคการเมืองอื่น เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของพรรคการเมือง รวมถึงกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงวิกฤตต่าง ๆ และพรรคการเมืองจะต้องทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล และประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อพรรคการเมืองและผู้นำของพรรค

4. จากผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากผลการศึกษาพบว่า ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ มากเป็นอันดับ 1 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงด้วยวิธีการลงพื้นที่ที่เคาะประตูบ้าน เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ ได้รับรู้สภาพปัญหาที่แท้จริงของประชาชน ได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ ความเดือดร้อนของประชาชน และต้องมีการพูดคุย สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รู้สึกถึงความเอาใจใส่ ความเห็นใจ ความเข้าใจของผู้สมัครที่มาลงพื้นที่

5. จากผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากผลการศึกษาพบว่า ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนให้ความสำคัญกับการปราศรัยโดยชุมชน โฆษณาในการหาเสียงมากกว่าการโจมตีคู่แข่งจน มาเป็นอันดับที่ 2 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ผู้สมัครควรมีนโยบายที่ชัดเจน โดดเด่น ตรงกับความต้องการของประชาชน สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุด ผู้สมัครไม่ควรตอบโต้หรือ โจมตีคู่แข่งจนเพราะอาจจะทำให้ประชาชนมองผู้สมัครในภาพลบ และอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อพรรคการเมืองได้

6. จากผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากผลการศึกษาพบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในการเลือกตั้ง ประชาชนให้ความสำคัญกับคำแนะนำจากญาติพี่น้อง หรือผู้นำชุมชน มากเป็นอันดับ 1 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ผู้สมัครและ

พรรคการเมืองให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น ผู้สมัครต้องไปร่วมกิจกรรมภายในชุมชนเป็นประจำให้เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนหรือความร่วมมือกัน เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รู้สึกว่าผู้สมัครเป็นเสมือนญาติหรือคนในครอบครัว เพราะประชาชนให้ความสำคัญกับญาติ พี่น้อง หรือผู้นำชุมชน เนื่องจากมีความสนิทสนมใกล้ชิด จึงให้ความไว้วางใจ ความเชื่อถือ และทำให้มีผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้

7. จากผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากผลการศึกษาพบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในการเลือกตั้ง ประชาชนให้ความสำคัญกับคำชักชวนจากหัวหน้าคะแนนในพื้นที่ มาเป็นอันดับที่ 2 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองให้ความสำคัญกับหัวหน้าคะแนนในพื้นที่ ควรทำกิจกรรมร่วมกับหัวหน้าคะแนนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ มีการแจ้งข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหัวหน้าคะแนนจากทางพรรคการเมืองอยู่เป็นประจำ เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณค่า มีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมือง

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนต้องการให้เข้ามาบริหารประเทศ
2. ควรศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3. ควรศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลในการบริหารประเทศ